

**เชียงราย  
ทูเดย์**

ประจำเดือนสิงหาคม 2554



**วิเคราะห้ข่าวเด่น**

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลับมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับหนังสือข่าวแม่ฟ้าหลวง เชียงรายทูเดย์ ณ ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรอบศตวรรษที่ 2 ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า ในระยะที่ผ่านมาได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยและประชาชนชาวเชียงรายมาไม่น้อย ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาดำรงตำแหน่งอีก แต่ด้วยเหตุจำเป็นและได้รับความไว้วางใจ จึงต้องกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ต้องทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วหน้าที่อธิการบดีเป็นหน้าที่ที่มีความหนักหน่วง ต้องแบกรับภาระในการพัฒนาคน ทำตามความคาดหวังของผู้ปกครอง พัฒนาประเทศ รับผิดชอบมากมายที่จะดูแล จึงต้องกลับมารับงานหนักอีกครั้ง

รศ.ดร.วันชัยกล่าวถึงนโยบายในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า เป้าหมายหลักต้องทำให้นักศึกษามีคุณภาพ ทำความรู้ให้เกิดแก่สังคม ดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้ การทำให้คนพัฒนา เป็นการทำให้จังหวัดเชียงรายมีความเจริญรุ่งเรือง คนมีความสุข สังคมดีขึ้น ช่องทางและโอกาสมีอยู่มาก มหาวิทยาลัยไม่เคยหยุดนิ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นต่อบ้านเมืองที่ต้องใช้ผลผลิตเล็กน้อย เช่น พลังงานทดแทน ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและของโลก เรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องใช้การศึกษานำ ให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ ทางมหาวิทยาลัยใช้วิธี การสร้างมิตร ลดศัตรู โดยใช้การศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการ



**“ดร.วันชัย”**

ก้าวสู่ “อธิการบดี มฟล

**“เน้นคุณภาพศึกษา-คุณภาพคน” พัดไม่ขัดแย้ง “ชร.ยูโอบีเท็ด”-750 ปี ชร. จั**



ศึกษาและการพัฒนาประเทศ การศึกษาในยุคต่อไปต้องเข้มแข็งในงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น มาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังคงมาตรฐานเดิม มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและอุปกรณ์การสอนอยู่ตลอด มีการพัฒนาหลักสูตรทุก 4-5 ปี นักศึกษาที่เข้ามาทุกคนต้องผ่านการทดสอบโอเน็ตภาษาไม่ต่ำกว่า 30 และเมื่อเรียนจบแล้วต้องสอบ (Exit Exam) ออก จึงจะได้รับปริญญาบัตร ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศ มีนักศึกษาจากประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพอสสมคว ประมาณ 1 ประเทศต่อ 2 คน ต่อปี และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมองไปถึงการเปิดตัวของภาคีเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-Asian Economic Community) ที่

เหมือนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอน ใดๆ ทางผู้ แพทย์ศาสตร์ในยุคต้นๆ แต่ก็มีคนคอยให้ ขยะทำควา กำลังใจอยู่ตลอด แข่งขันฟุตบอล

ด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. มากขึ้น ทา วันชัย กล่าวว่ ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าม มหาวิทยาลั มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดอยู่มากแล้ว ทาง มาในมหาวิท มหาวิทยาลัยจะไม่ทำอะไรที่ซ้ำๆกับที่อื่น กอฮอลลิใน มหาวิทยาลั การศึกษา แ ก็น ซึ่งได้มีก ผู้จัดการทีม เกี่ยว

และเป็นสาขาที่ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องระดมสมอง กันมาก เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการด้านสื่อสารมวลชน สอน เรื่องการจัดการอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเรื่องของการบริหารงานนิเทศ

ในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมกับชุมชนของมหาวิทยาลัย เชียงราย รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่ เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยครั้งล่าสุดได้ทรงมีพระราชปรารภว่า ควรดูแลชุมชนในจังหวัดและรอบๆมหาวิทยาลัยให้เข้ม แข็ง แนวทางที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีอยู่ 4 ประการ โดยโยไม่ได้น คือ 1.มีการศึกษาดี 2.มีสาธารณสุขดี 3.มีอาชีพดี ต้องเข้ามาช 4.มีสิ่งแวดล้อมดี เริ่มที่ให้อบต.ทุกอบต.มีความเข้มแข็ง จาก 2-3 อบต.ขึ้นไปก่อน แล้วนำมาเป็นต้นแบบต่อไป งานมีความช





ยูไนเต็ดที่ทางมหาวิทยาลัยงดการให้ใช้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่นไทยแลนด์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชี้แจงว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับทางทีมฟุตบอล เชียงรายยูไนเต็ดแต่อย่างใด และทีมเชียงรายยูไนเต็ดก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดเช่นกัน ปีกว่ามาแล้วที่ทีมเชียงรายยูไนเต็ดมาขอใช้สนามของมหาวิทยาลัยเป็นสนามซ้อมของทีม ทางมหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือด้วยดี ต่อมาขอเป็นสนามแข่งขันทางมหาวิทยาลัยก็อนุญาตโดยไม่ได้มีการทำสัญญา

# “ดร.วันชัย” ก้าวสู่ “อธิการบดี มฟล.” ศตวรรษที่ 2

## “เน้นคุณภาพศึกษา-คุณภาพคน” พัฒนาประเทศ ไม่ขัดแย้ง “ชร.ยูไนเต็ด”-750 ปี ชร. จังหวัดต้องนำ



เหมือนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอน ใดๆ ทางผู้จัดการทีมได้ช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟการเก็บ แพทย์ศาสตร์ในยุคต้นๆ แต่ก็มีคนคอยให้ ขยะทำความสะอาดครั้งละ 3 หมื่นบาท เมื่อเป็นการ กำลังใจอยู่ตลอด แข่งขันฟุตบอลอาชีพ ก็แข่งบ่อยครั้งมากขึ้น คนดูมี ด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. มากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนจากคนใน วันชัย กล่าวว่า ประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามี มหาวิทยาลัยและนักศึกษาว่า มีเสียงดังมาก มีรถเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดอยู่มากแล้ว ทาง มาในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีการตีเครื่องตีแมลง กอฮอลล์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ทาง มหาวิทยาลัยจะไม่ทำอะไรซ้ำๆกับที่อื่น มหาวิทยาลัยไม่สามารถอนุญาตให้ได้ ไม่เพียงแต่สถาบัน

แม่ฟ้าหลวง ในรอบศตวรรษที่ 2 ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า ในระยะที่ผ่านมาได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยและประชาชนชาวเชียงรายมาไม่น้อย ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาดำรงตำแหน่งอีก แต่ด้วยเหตุจำเป็นและได้รับความไว้วางใจ จึงต้องกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ต้องทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วหน้าที่อธิการบดีเป็นหน้าที่ที่มีความหนักหน่วง ต้องแบกภาระในการพัฒนาคน ทำตามความคาดหวังของผู้ปกครอง พัฒนาประเทศ รับผิดชอบมากมายที่จะดูแล จึงต้องกลับมาทำงานหนักอีกครั้ง

รศ.ดร.วันชัยกล่าวถึงนโยบายในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า เป้าหมายหลักต้องทำให้นักศึกษามีคุณภาพ ทำความรู้ให้เกิดแก่สังคม ดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้ การทำให้คนพัฒนา เป็นการทำให้จังหวัดเชียงรายมีความเจริญรุ่งเรือง คนมีความสุข สังคมดีขึ้น ช่องทางและโอกาสมีอยู่มาก มหาวิทยาลัยไม่เคยหยุดนิ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นต่อบ้านเมืองที่ต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อย เช่น พลังงานทดแทน ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและของโลก เรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องใช้การศึกษา นำ ให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ ทางมหาวิทยาลัยใช้วิธี การสร้างมิตร ลดศัตรู โดยใช้การศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการ



## “เน้นคุณภาพศึกษา-คุณภาพคน” พื่อไม่ขัดแย้ง “สร.ยูไนเต็ด”-750 ปี สร.



ศึกษาและการพัฒนาประเทศ การศึกษาในยุคต่อไปต้องเข้มแข็งในงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น มาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังคงมาตรฐานเดิม มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและอุปกรณ์การสอนอยู่ตลอด มีการพัฒนาหลักสูตรทุก 4-5 ปี นักศึกษาที่เข้ามาทุกคนต้องผ่านการทดสอบโอเน็ตภาษาไม่ต่ำกว่า 30 และเมื่อเรียนจบแล้วต้องสอบ (Exit Exam) ออก จึงจะได้รับปริญญาบัตร ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย มีนักศึกษาจากประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพอมสควร ประมาณ 1 ประเทศต่อ 2 คน ต่อปี และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมองไปถึงการเปิดตัวของภาคีเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-Asian Economic Community) ที่เราจะต้องศึกษา จะบรรยายด้วยตัวเองให้บุคคลากรมหาวิทยาลัยฟังก่อน รศ.ดร.วันชัยกล่าว

ในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ต้องคุยกันเป็นระยะๆว่าจะเดินกันอย่างไร ในส่วนของวิชาแพทย์ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรของการแพทย์ไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และการพยาบาลอยู่แล้ว ในอนาคตคณะแพทยศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายต่อไป แต่จะไม่ทำแบบสูกเอาเผากิน ซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่างมากถึง 2 พันล้านบาท ต้องเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง ผลิตแพทย์ที่เก่งและดีที่สุด ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีภาควิชา Pre Clinic ที่สอนเกี่ยวกับสรีระวิทยาและพยาธิวิทยา เพื่อเตรียมรองรับการเปิดคณะแพทยศาสตร์อยู่ด้วยเช่นกัน แต่คนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนแพทย์หายาก ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพดีที่จะมาสอนในจังหวัดแถวชายแดน

เหมือนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอน แพทย์ศาสตร์ในยุคต้นๆ แต่ก็มีคนคอยให้กำลังใจอยู่ตลอด

ด้านสาขาวิชานิติศาสตร์ รศ.ดร.วันชัย กล่าวไว้ว่า ประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเปิดอยู่มากแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ทำอะไรที่ซ้ำๆกับที่อื่น และเป็นสาขาที่ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องระดมสมองกันมาก เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปิดสาขาวิชานิติศาสตร์ น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการด้านสื่อมวลชน สอนเรื่องการจัดการอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเรื่องของการบริหารงานนิติศาสตร์

ในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมกับชุมชนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยครั้งล่าสุดได้ทรงมีพระราชปรารภว่า ควรดูแลชุมชนในจังหวัดและรอบๆมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง แนวทางที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีอยู่ 4 ประการ คือ 1.มีการศึกษาดี 2.มีสาธารณสุขดี 3.มีอาชีพดี 4.มีสิ่งแวดล้อมดี เริ่มที่ให้อบต.ทุกอบต.มีความเข้มแข็ง จาก 2-3 อบต.ขึ้นไปก่อน แล้วนำมาเป็นต้นแบบต่อไป ทางจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาช่วยด้วยเป็นพหุภาคี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโครงการเร็ววันนี้

เกี่ยวกับเรื่องความไม่เข้าใจของแฟนฟุตบอลทีมเชียงรายศึกษา การพัฒนียั่งยืน ภาคกรอย่างเต็มที่แให้ความตระหลานที่จะเป็น





มีเรื่องขัดแย้งกับทางทีมฟุตบอล เชียงรายยูไนเต็ดแต่อย่างไร และ ทีมเชียงรายยูไนเต็ดก็ไม่ได้มีข้อ ขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรเช่นกัน ปีก ว่ามาแล้วที่ทีมเชียงราย ยูไนเต็ดมาขอใช้สนาม ของมหาวิทยาลัยเป็น สนามซ้อมของทีม ทาง มหาวิทยาลัยก็ให้ความ ร่วมมือด้วยดี ต่อมา ขอเป็นสนามแข่งขัน ทางมหาวิทยาลัย ก็อนุญาตโดยไม่ ได้มีการทำสัญญา

# “ดร.วันชัย” ก้าวสู่ “อธิการบดี มฟล.” ศตวรรษที่ 2

## “เน้นคุณภาพศึกษา-คุณภาพคน” พัฒนาประเทศ ไม่ขัดแย้ง “ชร.ยูไนเต็ด”-750 ปี ชร. จังหวัดตองนา



เหมือนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอน แพทย์ศาสตร์ในยุคต้นๆ แต่ก็มีคนคอยให้ กำลังใจอยู่ตลอด

ด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. วันชัย กล่าวว่า ประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามี มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดอยู่มากแล้ว ทาง มหาวิทยาลัยจะไม่ทำอะไรที่ซ้ำๆกับที่อื่น และเป็นสาขาที่ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องระดมสมอง กันมาก เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปิดสาขาวิทยาศาสตร์ น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการด้านสื่อสารมวลชน สอน เรื่องการจัดการอย่างไรจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเรื่องของการบริหารงานนิเทศ

ในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมกับชุมชนของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จมาพระราชทานปริญญา บัตรที่มหาวิทยาลัยครั้งล่าสุดได้ทรงมีพระราชปรารภว่า ควรดูแลชุมชนในจังหวัดและรอบมหาวิทยาลัยให้เข้ม แข็ง แนวทางที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีอยู่ 4 ประการ คือ 1.มีการศึกษาดี 2.มีสาธารณสุขดี 3.มีอาชีพดี 4.มีสิ่งแวดล้อมดี เริ่มที่ทำได้ทุกข้อ.มีความเข้มแข็ง จาก 2-3 ข้อขึ้นไปก่อน แล้วนำมาเป็นต้นแบบต่อไป ทางจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงาน ต่างๆต้องเข้ามาช่วยด้วยเป็นพหุภาคี ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จะเปิดโครงการเร็วขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องความไม่เข้าใจของแฟนบอลทีมเชียงราย

ใดๆ ทางผู้จัดการทีมได้ช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟการเก็บ ขยะทำความสะอาดครั้งละ 3 หมื่นบาท เมื่อเป็นการ แข่งขันฟุตบอลอาชีพ ก็แข่งบ่อยครั้งมากขึ้น คนดูมี มากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนจากคนใน มหาวิทยาลัยและนักศึกษาว่า มีเสียงดังมาก มีรถเข้า มาในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีการดื่มเครื่องดื่มแอล กอฮอลล์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ทาง มหาวิทยาลัยไม่สามารถอนุญาตให้ได้ ไม่เพียงแต่สถาบัน การศึกษา แม้สนามกีฬาไหนๆก็มีกฎหมายห้ามเอาไว้เช่น กัน ซึ่งได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับนายमितติ ตริยะไพรัช ผู้จัดการทีมเชียงรายยูไนเต็ดเป็นที่เข้าใจแล้ว

เกี่ยวกับเรื่องการจัดเตรียมงานสมโภช 750 ปี เมือง เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ได้แสดงความคิดเห็นว่า จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายกอบจ. และนายเทศมนตรี ต้องเป็นผู้นำ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ต้องมีความชัดเจนของแผนแม่บท ไม่ควรปล่อยโอกาส 750 ปี เมืองเชียงรายให้ผ่านไปโดยไม่ได้ประโยชน์ ผู้นำเอกชนต้องลุกขึ้นมา รัฐบาล ต้องเข้ามาช่วยงบประมาณสนับสนุน โดยจังหวัดต้องมี โครงการเข้าไป โครงการของงบประมาณมีหรือยัง แผนงานมีความชัดเจนแค่ไหน เป็นข้อสำคัญ

รากฐานของดีก็คืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการ ศึกษา การพัฒนาคนจึงนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืน ภาครัฐจึงควรเข้ามาสนับสนุนคุณภาพการศึกษา อย่างเต็มที่และได้ประสิทธิภาพ ภาคประชาชนเองก็ควร ให้ความตระหนักต่อความสำคัญต่อการศึกษาของบุตร หลานที่จะเป็นอนาคตสำคัญของบ้านเมือง ●

ศึกษาและการพัฒนาประเทศ การศึกษาในยุคต่อไปต้อง เข้มแข็งในงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น มาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังคง มาตรฐานเดิม มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและอุปกรณ์การ สอนอยู่ตลอด มีการพัฒนาหลักสูตรทุก 4-5 ปี นักศึกษา ที่เข้ามาทุกคนต้องผ่านการทดสอบโอเน็ตภาษาไม่ต่ำกว่า 30 และเมื่อเรียนจบแล้วต้องสอบ (Exit Exam) ออก จึงจะได้รับปริญญาบัตร ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวใน ประเทศ มีนักศึกษาจากประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพอสมควร ประมาณ 1 ประเทศต่อ 2 คน ต่อปี และมีโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษากับประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมองไปถึงการเปิดตัวของภาคีเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC-Asian Economic Community) ที่ เราจะต้องศึกษา จะบรรยายด้วยตัวเองให้บุคคลากร มหาวิทยาลัยฟังก่อน รศ.ดร.วันชัยกล่าว

ในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ ต้องคุยกันเป็นระยะๆว่าจะเดินกันอย่างไร ในส่วนของ วิชาแพทย์ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรของการแพทย์ ไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และการพยาบาลอยู่แล้ว ในอนาคตคณะแพทยศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายต่อไป แต่ จะไม่ทำแบบสุกเอาเผากิน ซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่าง มากถึง 2 พันล้านบาท ต้องเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง ผลิต แพทย์ที่เก่งและดีที่สุดในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีภาควิชา Pre Clinic ที่สอนเกี่ยวกับสรีระวิทยาและพยาธิวิทยา เพื่อเตรียมรองรับการเปิดคณะแพทยศาสตร์อยู่ด้วยเช่น กัน แต่คนที่จะเป็นอาจารย์สอนแพทย์หายาก ต้อง เป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่จะมาสอนในจังหวัดแถวชายแดน



เชียงราย  
ทูตยศ

ประจำเดือนสิงหาคม 2554



วิเคราะห้ข่าวเด่น

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลับมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชนชาวเชียงรายทูตยศ ณ ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรอบศตวรรษที่ 2 ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า ในระยะที่ผ่านมาได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยและประชาชนชาวเชียงรายมาไม่น้อย ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาดำรงตำแหน่งอีก แต่ด้วยเหตุจำเป็นและได้รับความไว้วางใจ จึงต้องกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ต้องทำดีที่สุดอยู่แล้วหน้าที่อธิการบดีเป็นหน้าที่ที่มีความหนักหน่วง ต้องแบก

ภารกิจในการพัฒนาคน ทำตามความคาดหวังของผู้ปกครอง พัฒนาประเทศ รับผิดชอบมากมายที่จะดูแล จึงต้องกลับมาทำงานหนักอีกครั้ง

รศ.ดร.วันชัยกล่าวถึงนโยบายในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า เป้าหมายหลักต้องทำให้นักศึกษา มีคุณภาพ ทำความรู้ให้เกิดแก่สังคม ดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้ การทำให้คนพัฒนา เป็นการทำให้จังหวัดเชียงรายมีความเจริญรุ่งเรือง คนมีความสุข สังคมดีขึ้น ช่องทางและโอกาสมีอยู่มาก มหาวิทยาลัยไม่เคยหยุดนิ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นต่อบ้านเมืองที่ต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อย เช่น พลังงานทดแทน ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และของโลก เรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ก็ต้องใช้การศึกษานำ ให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ ทางมหาวิทยาลัยใช้วิธี การสร้างมิตร ลดศัตรู โดยใช้การศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการ



ยูไนเต็ดที่ทางมหาวิทยาลัยยังต้องการให้ใช้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่นไทยแลนด์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชี้แจงว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับทางทีมฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดแต่อย่างใด และทีมเชียงรายยูไนเต็ดก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดเช่นกัน ปีที่ผ่านมาแล้วที่ทีมเชียงรายยูไนเต็ดมาขอใช้สนามของมหาวิทยาลัยเป็นสนามซ้อมของทีม ทางมหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือด้วยดี ต่อมาขอเป็นสนามแข่งขันทางมหาวิทยาลัยก็อนุญาตโดยไม่ได้มีการทำสัญญา

# “ดร.วันชัย” ก้าวสู่ “อธิการบดี มฟล.” ศตวรรษที่ 2

## “เน้นคุณภาพศึกษา-คุณภาพคน” พัฒนาประเทศ ไม่ขัดแย้ง “สร.ยูไนเต็ด”-750 ปี สร. จังหวัดต้องนำ



ศึกษาและการพัฒนาประเทศ การศึกษาในยุคต่อไปต้องเข้มแข็งในงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น มาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังคงมาตรฐานเดิม มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและอุปกรณ์การสอนอยู่ตลอด มีการพัฒนาหลักสูตรทุก 4-5 ปี นักศึกษาที่เข้ามาทุกคนต้องผ่านการทดสอบไอน์เทิลภาษาไม่ต่ำกว่า 30 และเมื่อเรียนจบแล้วต้องสอบ (Exit Exam) ออก จึงจะได้รับปริญญาบัตร ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย มีนักศึกษาจากประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพอสสมควร ประมาณ 1 ประเทศต่อ 2 คน ต่อปี และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมองไปถึงการเปิดตัวของภาคีเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-Asian Economic Community) ที่เราจะต้องศึกษา จะบรรยายด้วยตัวเองให้นักศึกษามหาวิทยาลัยฟังก่อน รศ.ดร.วันชัยกล่าว

ในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ต้องคุยกันเป็นระยะๆว่าจะเดินกันอย่างไร ในส่วนของวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรของการแพทย์ไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และการพยาบาลอยู่แล้ว ในอนาคตคณะแพทยศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายต่อไป แต่จะไม่ทำแบบบุกเอาเผากิน ซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่างมากถึง 2 พันล้านบาท ต้องเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง ผลิตแพทย์ที่เก่งและดีที่สุดในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีภาควิชา Pre Clinic ที่สอนเกี่ยวกับสรีระวิทยาและพฤกษศาสตร์เพื่อเตรียมรองรับการเปิดคณะแพทยศาสตร์อยู่ด้วยกัน แต่คนที่จะมาจะเป็นอาจารย์สอนแพทย์หายาก ต้องเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่จะมาสอนในจังหวัดแถวชายแดน

เหมือนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอน ใดๆ ทางผู้จัดการทีมได้ช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟการเก็บขยะทำความสะอาดครั้งละ 3 ทุ่มเป็นภาระ เมื่อเป็นการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ก็แข่งบ่อยครั้งมากขึ้น คนดูมีมากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนจากคนในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาว่า มีเสียงดังมาก มีรถเข้ามาในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถอนุญาตให้ได้ ไม่เพียงแต่สถาบันการศึกษา แม้สนามกีฬาไหนๆที่มีกฎหมายห้ามเอาไว้เช่นกัน ซึ่งได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับนายมติดี ติยะไพรัช ผู้จัดการทีมเชียงรายยูไนเต็ดเป็นที่เข้าใจแล้ว

เกี่ยวกับเรื่องการจัดเตรียมงานสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย รศ.ดร.วันชัย ได้แสดงความคิดเห็นว่า จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายกอบจ. และนายเทศมนตรี ต้องเป็นผู้นำ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ต้องมีความชัดเจนของแผนแม่บท ไม่ควรปล่อยโอกาส 750 ปี เมืองเชียงรายให้ผ่านไปโดยไม่ได้ประโยชน์ ผู้นำเอกชนต้องลุกขึ้นมา รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยงบประมาณสนับสนุน โดยจังหวัดต้องมีโครงการเข้าไป โครงการของงบประมาณมีหรือยัง แผนงานมีความชัดเจนแค่ไหน เป็นข้อสำคัญ

รากฐานของดีคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษ การพัฒนาคนจึงนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภาครัฐจึงควรเข้ามาสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่และได้ประสิทธิภาพ ภาคประชาชนเองก็ควรให้ความตระหนักต่อความสำคัญต่อการศึกษามหาวิทยาลัยที่ จะเป็นอนาคตสำคัญของบ้านเมือง

และเป็นสาขาที่ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องระดมสมองกันมาก เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปิดสาขาในศาสตร์ น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการด้านสื่อสารมวลชน สอนเรื่องการจัดการอย่างไรจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเรื่องของการบริหารงานนิเทศ

ในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมกับชุมชนของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยครั้งล่าสุดได้ทรงมีพระราชปรารภว่า ควรดูแลชุมชนในจังหวัดและรอบๆมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง แนวทางที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีอยู่ 4 ประการคือ 1.มีการศึกษาดี 2.มีสาธารณสุขดี 3.มีอาชีพดี 4.มีสิ่งแวดล้อมดี เริ่มที่ให้ออบต.ทุกอบต.มีความเข้มแข็งจาก 2-3 อบต.ขึ้นไปก่อน แล้วนำมาเป็นต้นแบบต่อไปทางจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาช่วยด้วยเป็นพหุภาคี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโครงการเร็วๆนี้

เกี่ยวกับเรื่องความไม่เข้าใจของแฟนฟุตบอลทีมเชียงราย



เชิงราย  
เกษตร

ประจำเดือนสิงหาคม 2554



วิเคราะห้ข่าวเด่น



“ดร.วันชัย” ก้าวสู่ “อธิการบดี มฟล.”

“เน้นคุณภาพศึกษา-คุณภาพคน” พัฒนา  
ไม่ขัดแย้ง “สร.ยูไนเต็ด”-750 ปี สร. จังห

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลับมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับหนังสือข่าวแม่ฟ้าหลวง เชียงรายทูเดย์ ณ ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรอบศตวรรษที่ 2 ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า ในระยะที่ผ่านมาได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยและประชาชนชาวเชียงรายมาไม่น้อย ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาดำรงตำแหน่งอีก แต่ด้วยเหตุจำเป็นและได้รับความไว้วางใจ จึงต้องกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตั้งใจให้ดีที่สุดอยู่แล้วหน้าที่อธิการบดีเป็นหน้าที่ที่มีความหนักหน่วง ต้องแบกรับภาระในการพัฒนาคน ทำตามความคาดหวังของผู้ปกครอง พัฒนาประเทศ รับผิดชอบมากมายที่จะดูแล จึงต้องกลับมารับงานหนักอีกครั้ง

รศ.ดร.วันชัยกล่าวถึงนโยบายในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า เป้าหมายหลักต้องทำให้นักศึกษา

มีคุณภาพ ทำความรู้ให้เกิดแก่สังคม ดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้ การทำให้นักศึกษา เป็นการทำให้จังหวัดเชียงรายมีความเจริญรุ่งเรือง คนมีความสุข สังคมดีขึ้น ช่องทางและโอกาสมีอยู่มาก มหาวิทยาลัยไม่เคยหยุดนิ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นต่อบ้านเมืองที่ต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อย เช่น พลังงานทดแทน ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและของโลก เรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องใช้การศึกษา นำ ให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ ทางมหาวิทยาลัยใช้วิธี การสร้างมิตร ลดศัตรู โดยใช้การศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการ



ศึกษาและการพัฒนาประเทศ การศึกษาในยุคต่อไปต้องเข้มแข็งในงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น มาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังคงมาตรฐานเดิม มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและอุปกรณ์การสอนอยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาหลักสูตรทุก 4-5 ปี นักศึกษาที่เข้ามาทุกคนต้องผ่านการทดสอบโอเน็ตภาษาไม่ต่ำกว่า 30 และเมื่อเรียนจบแล้วต้องสอบ (Exit Exam) ออก จึงจะได้รับปริญญาบัตร ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย มีนักศึกษาจากประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพอสสมควร ประมาณ 1 ประเทศต่อ 2 คน ต่อปี และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมองไปถึงการเปิดตัวของภาคีเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-Asian Economic Community) ที่เราจะต้องศึกษา จะบรรยายด้วยตัวเองให้บุคคลากรมหาวิทยาลัยฟังก่อน รศ.ดร.วันชัยกล่าว

ในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ต้องคุยกันเป็นระยะๆว่าจะเดินกันอย่างไร ในส่วนของวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรของการแพทย์ไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และการพยาบาลอยู่แล้ว ในอนาคตคณะแพทยศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายต่อไป แต่จะไม่ทำแบบสูกเอาเผากิน ซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่างมากถึง 2 พันล้านบาท ต้องเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง ผลิตแพทย์ที่เก่งและดีที่สุดในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีภาควิชา Pre Clinic ที่สอนเกี่ยวกับสรีระวิทยาและพยาธิวิทยา เพื่อเตรียมรองรับการเปิดคณะแพทยศาสตร์อยู่ด้วยเช่นกัน แต่คงจะนานกว่าจะสำเร็จสองแห่งนี้แน่ๆ

เหมือนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอน ใดๆ ทางผู้จัดการทีม แพทย์ศาสตร์ในยุคต้นๆ แต่ก็มีคนคอยให้กำลังใจอยู่ตลอด

ด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า มีมหาวิทยาลัยต่างๆเปิดอยู่มากแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ทำอะไรที่ซ้ำๆกับที่อื่น และเป็นสาขาที่ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องระดมสมองกันมาก เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปิดสาขาวิทยาศาสตร์ น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการด้านสื่อมวลชน สอนเรื่องการจัดการอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเรื่องของการบริหารงานพิเศษ

ในเรื่องบทบาทที่มีส่วนร่วมกับชุมชนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยครั้งล่าสุดได้ทรงมีพระราชปรารภว่า ควรดูแลชุมชนในจังหวัดและรอบๆมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง แนวทางที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีอยู่ 4 ประการ คือ 1.มีการศึกษาดี 2.มีสาธารณสุขดี 3.มีอาชีพดี 4.มีสิ่งแวดล้อมดี เริ่มที่ทำให้อบต.ทุกอบต.มีความเข้มแข็งจาก 2-3 อบต.ขึ้นไปก่อน แล้วนำมาเป็นต้นแบบต่อไปทางจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาช่วยด้วยเป็นพหุภาคี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโครงการเร็วๆนี้

เกี่ยวกับเรื่องความไม่เข้าใจของแฟนฟุตบอลทีมเชียงราย



นางสาว..... และ.....



วิเคราะห้ข่าวด่วน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลับมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวแม่ฟ้าหลวง เชียงรายทูเดย์ ณ ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรอบศตวรรษที่ 2 ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า ในระยะที่ผ่านมาได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยและประชาชนชาวเชียงรายมาไม่น้อย ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาดำรงตำแหน่งอีก แต่ด้วยเหตุจำเป็นและได้รับความไว้วางใจ จึงต้องกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ตำแหน่งไหนก็ต้องทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วหน้าที่อธิการบดีเป็นหน้าที่ที่มีความหนักหน่วง ต้องแบกรับภาระในการพัฒนาคน ทำตามความคาดหวังของผู้ปกครอง พัฒนาประเทศ รับผิดชอบมากมายที่จะดูแล จึงต้องกลับมาทำงานหนักอีกครั้ง

รศ.ดร.วันชัยกล่าวถึงนโยบายในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า เป้าหมายหลักต้องทำให้บัณฑิตศึกษามีคุณภาพ ทำความรู้อให้เกิดแก่สังคม ดูแลประชาชนให้มีความรู้ชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่ได้การทำให้คนพัฒนา เป็นการทำให้จังหวัดเชียงรายมีความเจริญรุ่งเรือง คนมีความสุข สังคมดีขึ้น ช่องทางและโอกาสมีอยู่มาก มหาวิทยาลัยไม่เคยหยุดนิ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นต่อบ้านเมืองที่ต้องใช้เวลาลึกเล็กน้อย เช่น พลังงานทดแทน ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและของโลก เรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องใช้การศึกษานำ ให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ ทางมหาวิทยาลัยใช้วิธี การสร้างมิตร ลดศัตรู โดยใช้การศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการ



ยูไนเต็ดที่ทางมหาวิทยาลัยยังต้องการให้ใช้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยไทยแลนด์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชี้แจงว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับทางทีมฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดแต่อย่างใด และทีมเชียงรายยูไนเต็ดก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดเช่นกัน ปีกว่ามาแล้วที่ทีมเชียงรายยูไนเต็ดมาขอใช้สนามของมหาวิทยาลัยเป็นสนามซ้อมของทีม ทางมหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือด้วยดี ต่อมาขอเป็นสนามแข่งขันทางมหาวิทยาลัยก็อนุญาตโดยไม่ได้มีการทำสัญญา

# “ดร.วันชัย” ก้าวสู่ “อธิการบดี มฟล.” ศตวรรษที่ 2

## “เน้นคุณภาพศึกษา-คุณภาพคน” พัฒนาประเทศ ไม่ขัดแย้ง “สร.ยูไนเต็ด”-750 ปี สร. จังหวัดต้องนำ



เหมือนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอน แพทย์ศาสตร์ในยุคต้นๆ แต่ก็มีคนคอยให้กำลังใจอยู่ตลอด ด้านสาขาวิชานิติศาสตร์ รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเปิดอยู่มากแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ทำอะไรที่ซ้ำๆกับคนอื่นหรือเรื่องของการบริหารงานนิติศาสตร์

และเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องระดมสมองกันมาก เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปิดสาขานิติศาสตร์ น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการด้านสื่อสารมวลชน สอนเรื่องการจัดการอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจหรือเรื่องของการบริหารงานนิติศาสตร์

ในเรื่องบทบาทที่มีส่วนร่วมกับชุมชนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยครั้งล่าสุดได้ทรงมีพระราชปรารภว่า ควรดูแลชุมชนในจังหวัดและรอบๆมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง แนวทางที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีอยู่ 4 ประการคือ 1.มีการศึกษาดี 2.มีสาธารณสุขดี 3.มีอาชีพดี 4.มีสิ่งแวดล้อมดี เริ่มที่ทำให้อบต.ทุกอบต.มีความเข้มแข็งจาก 2-3 อบต.ขึ้นไปก่อน แล้วนำมาเป็นต้นแบบต่อไปทางจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาช่วยด้วยเป็นพหุภาคี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโครงการเร็วๆนี้

โดยทางผู้จัดการทีมได้ช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟการเก็บขยะทำความสะอาดครั้งละ 3 ทุ่มเป็นบาท เมื่อเป็นการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ก็แข่งบ่อยครั้งมากขึ้น คนดูมีมากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนจากคนในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาว่า มีเสียงดังมาก มีรถเข้ามาในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีการตีเครื่องตีแมลงกอลอลลิในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถอนุญาตให้ได้ ไม่เพียงแต่สถาบันการศึกษา แม้สนามกีฬาเทนนิสก็ผิดกฎหมายห้ามเอาไว้เช่นกัน ซึ่งได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับนายमितติ ดิยะไพรัช ผู้จัดการทีมเชียงรายยูไนเต็ดเป็นที่เข้าใจแล้ว

เกี่ยวกับเรื่องการจัดเตรียมงานสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย รศ.ดร.วันชัย ได้แสดงความคิดเห็นว่า จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายกอบจ. และนายเทศมนตรีต้องเป็นผู้เป็นผู้นำ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ต้องมีความชัดเจนของแผนแม่บท ไม่ควรปล่อยโอกาส 750 ปี เมืองเชียงรายให้ผ่านไปโดยไม่ได้ประโยชน์ ผู้นำเอกชนต้องลุกขึ้นมา รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยงบประมาณสนับสนุน โดยจังหวัดต้องมีโครงการเข้าไป โครงการของงบประมาณมีหรือยัง แผนงานมีความชัดเจนแค่ไหน เป็นข้อสำคัญ

รากฐานของดีคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา การพัฒนาคนจึงนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภาครัฐจึงควรเข้ามาสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่และได้ประสิทธิภาพ ภาคประชาชนเองก็ควรให้ความตระหนักต่อความสำคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานที่จะเป็นอนาคตสำคัญของบ้านเมือง

